

## BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  
tại kỳ họp thứ tư - HĐND thị trấn Bút Sơn khoá VI và tại kỳ họp thứ nhất  
HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư - HĐND thị trấn Bút Sơn khoá VI ( nhiệm kỳ 2016 – 2021 ) và ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII ( nhiệm kỳ 2021 - 2026 ). UBND thị trấn Bút Sơn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra giải quyết kết quả như sau:

### **I. Về lĩnh vực nông nghiệp**

*1 . Cử tri đề nghị: Cần quan tâm đến công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, có chính sách kích cầu sản xuất cây hàng hóa, hỗ trợ giống cho nông dân, có kế hoạch diệt chuột trước thời gian xuống đồng gieo cấy, kịp thời tu sửa hệ thống mương tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân*

#### **Trả lời:**

- Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho công tác sản xuất nông nghiệp như chỉ đạo về cơ cấu, lịch thời vụ gieo trồng, chủ động, tích cực đấu môi với ngành thủy nông đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân và vụ thu mùa năm 2021. Hỗ trợ mua thuốc và cấp cho các phổ tổ chức diệt chuột trước khi gieo cấy vì vậy kết quả thu hoạch vụ chiêm xuân năm 2021 được đánh giá là một năm được mùa bội thu.

- Hệ thống mương tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được đầu tư từ lâu. Qua kiểm tra, hiện tại nhiều tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo việc tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Để bảo đảm cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất, UBND thị trấn đã chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp và trưởng các phổ tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, để bảo đảm tưới tiêu tốt cho sản xuất. Chính vì vậy trong 6 tháng đầu năm 2021 việc tưới tiêu cho sản xuất vẫn đảm bảo tốt cho bà con nông dân.

*2. Cử tri đề nghị: UBND thị trấn cần có biện pháp đề nghị cấp trên thu hồi đối với các công ty, cá nhân thuê đất xen canh với đất nông nghiệp mà không sử dụng, bỏ hoang làm nơi trú ngụ cho chuột cắn phá hoại hoa màu canh tác của nông dân:*

#### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất các hộ gia đình, cá nhân, công ty thuê đất trên địa bàn. Qua kiểm tra cơ bản các hộ, cá nhân, công ty thuê đất đều thực hiện tốt việc sử dụng đất được nhà nước cho thuê. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp thuê đất chưa sử dụng, hoặc sử dụng không đúng mục đích. UBND thị trấn sẽ tổ chức làm việc với các trường hợp thuê đất và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

**3. Cử tri đề nghị:** Đề nghị UBND xây dựng, sửa chữa lại các tuyến mương tiêu thoát nước, đường giao thông trong khu dân cư. Cụ thể: tuyến đường đồng trong Mã Hàn, Cầu Đậu, tuyến mương dọc mạ ( Phú Vinh Đông); tuyến mương bãi Phụng( Phú Vinh Tây); tuyến mương bãi trong ( Trung Hy); tuyến mương bãi ngô ( Đại Lộc); bê tông tuyến đường xuống bãi soi ( Đức Sơn); tuyến mương đồng sẻ ( Hoàng Lộc); tuyến mương tưới từ nhà ông Thành đi cây đa ( Bút Cương) để bảo đảm cho nhân dân sản xuất.

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND đã tổ chức kiểm tra thực tế, nhìn chung hệ thống giao thông nội đồng và mương tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản đảm bảo phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên có một số tuyến đường giao thông nội đồng và mương tưới tiêu mà cử tri có ý kiến do làm lâu năm đã xuống cấp nên không đáp ứng tốt việc đi lại cũng như tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do nguồn ngân sách của địa phương rất khó khăn trong thời gian qua chưa thể đầu tư được. Mặt khác khu vực sản xuất nông nghiệp của các phố thuộc Hoàng Vinh cũ nằm trong quy hoạch chung xây dựng và cải tạo thị trấn Bút Sơn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt là đất phát triển đô thị và các công trình công cộng. Hiện tại có các dự án lớn phát triển đô thị được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương là Newhouse City ( khoảng 200 ha ) và AQUE City ( khoảng 50 ha); khu mặt bằng dân cư Phú Vinh ( khoảng 19 ha ) đang tiến hành triển khai. Vì vậy việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp khu vực này không còn phù hợp nữa. Trước mắt để bảo đảm cho nhân dân sản xuất, UBND sẽ tăng cường chỉ đạo trưởng các phố và bộ phận bảo nông thường xuyên tổ chức nạo vét mương để đảm bảo nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Khu vực sản xuất nông nghiệp ở các phố thuộc khu vực Hoàng Phúc cũ, căn cứ vào quy hoạch được duyệt. UBND thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch, phân kỳ đầu tư hàng năm cho giao thông nội đồng và mương tưới tiêu để trình HĐND thị trấn xem xét quyết định.

**II. Lĩnh vực địa chính – xây dựng – môi trường**

**1. Cử tri đề nghị:** Đề nghị UBND thị trấn có ý kiến với công ty Lan Chi phải xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước cho khu dân cư Trung Hy và Phú Vinh Tây

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND thị trấn Bút Sơn đã làm việc với lãnh đạo Công ty lan Chi và yêu cầu công ty phải xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước cho khu dân cư Trung Hy và Phú Vinh Tây. Đến nay công ty Lan Chi đã xây dựng xong hệ thống rãnh thoát nước cho hai phố.

**2. Cử tri đề nghị :** *UBND có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng một số ao tù trong khu dân cư ( phố Phúc Sơn và phố Thọ Văn), hiện tại đang bị ô nhiễm môi trường. Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng phố Trung Sơn thuê đất ao ở tổ dân phố số 4 phố Trung Sơn đã san lấp mặt bằng không để lại rãnh thoát nước, không có chỗ thoát nước trong khu dân cư làm ngập úng vườn cây ăn quả của một số hộ gia đình. Đề nghị UBND xem xét xử lý.*

**Trả lời:**

- Hiện nay trên địa bàn thị trấn có một số ao tù nằm giữa khu dân cư, lâu nay làm nơi chứa nước thải sinh hoạt của khu dân cư và một số hộ dân xung quang đổ rác thải làm ô nhiễm môi trường. UBND thị trấn đã khảo sát trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 để chuyển mục đích sang đất ở. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND thị trấn sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.

- Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Hùng phố Trung Sơn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng diện tích đất ao ở tổ dân phố số 4 phố Trung Sơn sang đất dịch vụ thương mại, được UBND huyện Hoàng Hóa cho thuê đất 50 năm. Gia đình ông Hùng đã san lấp mặt bằng nhưng không để lại rãnh thoát nước trong khu dân cư. Tiếp thu ý kiến của cử tri phố Trung Sơn, UBND đã kiểm tra và yêu cầu ông Hùng cho khơi đất thành rãnh thoát nước ra mương để tiêu thoát nước tạm thời. Trong quá trình xây dựng thực hiện dự án, gia đình ông Hùng có trách nhiệm xây dựng mương thoát nước để thoát nước cho khu dân cư tổ dân phố số 4 phố Trung Sơn.

**3. Cử tri đề nghị :** *UBND xây dựng mương thoát nước qua đường kênh N15 sau trường Mầm Non thị trấn 1 ( thuộc phố Tân Sơn ). Xây dựng mương tiêu thoát nước khu dân cư tuyến đường ĐH-HH18 từ nhà truyền thống huyện đi xóm bến, đường giao thông từ cầu xóm bến đi nghĩa trang nhân dân ( thuộc phố Hoàng Lạc). Xây dựng mương tiêu thoát nước dọc tuyến đường ĐH-HH17 ( thuộc phố Thọ Văn, phố Tế Độ ).*

**Trả lời:**

- Đối với khu dân cư phố Tân Sơn nằm sau trường Mầm Non thị trấn Bút Sơn 1, hiện tại đã có hệ thống rãnh thoát nước và có một cống thông qua đường ĐH-HH12 chảy xuống kênh Nam ( giáp nhà ông Ba phố Tân Sơn ), vì vậy không cần phải làm mương và cống qua đường nữa.

- Đối với mương tiêu thoát nước khu dân cư tuyến đường ĐH-HH18 từ nhà truyền thống huyện đi xóm bên, đường giao thông từ cầu xóm bên đi nghĩa trang nhân dân ( thuộc phố Hoàng Lạc). Xây dựng mương tiêu thoát nước dọc tuyến đường ĐH-HH17 ( thuộc phố Thọ Văn, phố Tế Độ ). UBND thị trấn đã tiến hành khảo sát kiểm tra thực tế thì thấy cử tri đề nghị xây dựng mương tiêu thoát nước là cần thiết. Tuy nhiên do nhu cầu của nhân dân nhiều, nguồn ngân sách của thị trấn còn rất khó khăn, cần phân kỳ đầu tư từng năm cho phù hợp với điều kiện ngân sách hiện nay. Các công trình trên sẽ được xem xét bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026.

### **III. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội**

**1.Cử tri đề nghị:** *UBND cần khảo sát nâng cấp hệ thống truyền thanh, bố trí hệ thống loa cho hợp lý để phục vụ công tác tuyên truyền.*

#### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn đã khảo sát và đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh của thị trấn. Đến nay việc nâng cấp đã hoàn thành, hệ thống truyền thanh đã được thông tuyến trên địa bàn và phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian qua. Tuy nhiên quá trình hoạt động vẫn còn những bất cập như : tuyến dây dài nên âm lượng, công suất loa không được lớn, hệ thống loa bố trí ở các cột điện hiện có nên thấp trong khi đó nhà ở cao tầng nhiều nên thông tin chưa phủ khắp được. Vấn đề này UBND thị trấn sẽ nghiên cứu và có phương án khắc phục trong thời gian tới.

**2.Cử tri đề nghị:** *UBND có kế hoạch trùng tu, tôn tạo, mở rộng khuôn viên di tích nghè Cao Sơn ( thuộc phố Tế Độ); Quan tâm thủ tục hồ sơ để sớm xây dựng nhà văn hóa phố Vinh Sơn để nhân dân có nơi sinh hoạt; mở rộng khuôn viên nhà văn hóa phố Phúc Sơn, hiện nay quá chật hẹp không có chỗ cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng.*

#### **Trả lời:**

- Nghè Cao Sơn ở phố Tế Độ được xây dựng từ hơn 1000 năm nay, là di tích lịch sử cấp tỉnh, là nơi tín ngưỡng tâm linh của nhân dân phố Tế Độ và một số khu vực xung quanh. Tuy nhiên do thời gian và tàn phá của chiến tranh, nghè Cao Sơn chỉ còn lại ngôi hậu cung ( rất chật hẹp ); diện tích khuôn viên lâu năm bị lấn chiếm nhiều, đường vào nghè thì nhỏ, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lễ hội cung như tín ngưỡng của nhân dân, cần được trùng tu, tôn tạo và mở rộng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn sẽ kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét có kế hoạch trùng tu di tích lịch sử cấp tỉnh nghè Cao Sơn.

- Việc xây dựng nhà văn hóa Vinh Sơn ra vị trí mới và mở rộng khuôn viên nhà văn hóa phố Phúc Sơn đã được UBND thị trấn đưa vào kế hoạch sử dụng đất của năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt

kế hoạch sử dụng đất UBND thị trấn sẽ tổ chức thực hiện các bước đầu tư theo quy định của pháp luật.

#### **IV. Về an ninh trật tự**

**1. Cử tri có ý kiến :** *Tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp nhất là trộm cắp còn nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. cần có biện pháp quản lý và xử lý dứt điểm.*

##### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND đã chỉ đạo Công an thị trấn tăng cường công tác tuần tra, nắm bắt tình hình và tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về các vấn đề tệ nạn xã hội và công tác tố giác, phòng chống tội phạm liên quan đến các tệ nạn xã hội. Ngoài ra chỉ đạo Công an thị trấn phối hợp với Công an huyện Hoàng Hóa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo dõi và điều tra các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Qua phản ánh của dư luận quần chúng nhân dân và công tác điều tra của cơ quan công an, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã xử lý 09 vụ , chuyển công an huyện xử lý 04 vụ . Vì vậy tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua đã cơ bản được đẩy lùi và tương đối ổn định.

**2. Cử tri đề nghị :** *Công an thị trấn khi giải quyết các thủ tục hành chính còn để nhân dân chờ lâu, thu phí giao dịch thì không có hóa đơn .*

##### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn đã tổ chức kiểm tra các hoạt động của Công an thị trấn trong việc thu các loại phí của công dân khi giao dịch hành chính. Qua kiểm tra, cơ bản các loại phí khi giao dịch hành chính được công an thị trấn thu đều bảo đảm theo qui định của pháp luật, các khoản thu đều được thể hiện trên hồ sơ, chứng từ, sổ sách, chưa phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm của công an thị trấn trong việc thu phí, lệ phí khi giao dịch. Mọi khoản thu đều được niêm yết công khai tại trụ sở công an. Việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công an đã được cải thiện nhanh hơn, hiệu quả hơn.

**3. Cử tri đề nghị :** *Công an thị trấn cần có biện pháp quản lý tốt các khu vực nhà trọ, kiểm soát việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để bán hàng, đồ vật liệu xây dựng gây mất an toàn giao thông.*

##### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND thị trấn đã chỉ đạo công an thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà trọ, nhà nghỉ, thực hiện tốt công tác khai báo tạm vắng, tạm trú. Vì vậy trong 6 tháng đầu năm 2021 các trường hợp tạm trú tại các nhà trọ đều được khai báo và quản lý chặt chẽ.

Trong công tác quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông, đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các trường hợp bán hàng, đồ vật liệu xây dựng dưới lòng lề đường, để biển quảng cáo. Đồng thời trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm giải tỏa các vi phạm trật tự an toàn giao thông, hành lang kênh mương ( vào tháng 3 và tháng 7 ). Chính vì vậy tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đã được hạn chế đáng kể. Tuy nhiên vẫn còn một số ít người dân vẫn cố tình tái vi phạm. UBND thị trấn sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thị trấn xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm trong thời gian tới.

## **V. Về lĩnh vực môi trường**

**1. Cử tri đề nghị:** *UBND thị trấn làm việc với công ty thu gom rác thải, vì việc thu gom trong thời gian qua chưa đúng giờ qui định, quá trình thu gom rác rơi vãi chưa được quét dọn, nước thải chảy ra đường gây mùi hôi thối.*

### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND đã làm việc với công ty thu gom rác để chấn chỉnh việc thu gom đảm bảo đúng thời gian quy định trong hợp đồng và phải thu dọn rác rơi vãi sau khi thu gom, không để nước thải chảy ra đường gây mùi hôi thối. Sau khi làm việc, công ty thu gom rác đã có sự chấn chỉnh bộ phận thu gom, đến nay tình trạng trên cơ bản đã được cải thiện. Tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được triệt để có lúc còn thu gom chưa hết rác thải trong hẻm dân cư. UBND sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh đơn vị thu gom thực hiện tốt hơn nữa việc thu gom.

## **VI. Về tài chính - ngân sách**

**1. Cử tri đề nghị:** *UBND thị trấn trả tiền bồi thường GPMB thu hồi đất làm đường từ tỉnh lộ 510 vào phố Phú Vinh Tây và khu chân mạ trước cổng đình làng Phú Vinh.*

### **Trả lời:**

Thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 510 vào phố Phú Vinh Tây và mở rộng đường giao thông từ UBND xã Hoàng Vinh cũ đến đình làng Phú Vinh ( Dự án do UBND xã Hoàng Vinh cũ làm chủ đầu tư). Hai tuyến đường này đã thi công có thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn sau khi nhận bàn giao sáp nhập đơn vị hành chính đã cho kiểm tra hồ sơ để chi trả tiền bồi thường thu hồi đất cho nhân dân, tuy nhiên trước đó diện tích đất bị thu hồi chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất nên chưa có quyết định thu hồi cũng như phê duyệt phương án bồi thường GPMB của cấp có thẩm quyền. Vì vậy UBND thị trấn chưa có cơ sở để chi trả kinh phí. UBND thị trấn đã lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, khi được phê duyệt UBND thị trấn sẽ tiếp hành lập hồ sơ giải phóng MB theo qui định của pháp luật và chi trả cho nhân dân trong năm 2021.

**2. Cử tri đề nghị:** UBND thị trấn công khai quyết toán xây dựng đình làng Phú Vinh để nhân dân được biết.

**Trả lời:**

Công trình phục dựng, tôn tạo lại đình làng Phú Vinh được UBND xã Hoàng Vinh đầu tư từ năm 2016. Tổng dự toán đã được quyết toán là: 5,15 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước: 4,5 tỷ đồng; vốn xã hội hóa nhân dân đóng góp là: 654 triệu đồng.

UBND thị trấn đã tổ chức khánh thành đình làng Phú Vinh đầu năm 2021 và đã công khai kinh phí đóng góp xây dựng đình phú vinh.

Trên đây là báo cáo của UBND về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư - HĐND thị trấn Bút Sơn khoá VI ( nhiệm kỳ 2016 - 2021 ) và ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII ( nhiệm kỳ 2021 - 2026 ). UBND thị trấn Bút Sơn xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND và của toàn thể cử tri. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa các đại biểu HĐND và của toàn thể cử tri để UBND thị trấn Bút Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà HĐND thị trấn đã đề ra.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng uỷ - HĐND;
- Các Phó chủ tịch UBND;
- Các bộ phận UBND;
- Các đại biểu HĐND;

Lưu VP .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Sơn**